



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
2. ปภ.ประกาศภัยแล้ง22จว.ทีเดียวทำฝนหลวง17กพ.นี้
3. "ข้าวพื้นนิ่ม" คือ คำตอบสุดท้าย ทวงแชมป์ส่งออกข้าว โจทย์ยากที่เป็นไปได้
4. ภาพข่าว: พลังงานสะอาด
5. 'ธรรมนัส'สั่งทำฝนหลวงสู้แล้ง
6. ภาพข่าว: สู้แล้ง
7. รัฐเตรียม5หมื่นล้าน-ปล่อยกู้ชาวนา
8. สนธิรัตน์นำทัพเองวอร์รูม'องค์กรักษ์'
9. สู้ภัยแล้งฝนหลวงเริ่มวันนี้!
10. แจกต้นไม้คนกรุงสร้างพื้นที่สีเขียวลดPM2.5
11. ปันบุญ...เกษตรอินทรีย์ดัชนีวัดความสุข ก.พลังงาน
12. คอลัมน์: หะหะพาที: เสียแชมป์โลกส่งออกข้าวเราควรเสียใจหรือดีใจ?

สื่อ

- แนวหน้า  
แนวหน้า  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ไทยโพสต์  
มติชน  
มติชน  
ข่าวสด  
คม ชัด ลึก  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14174

Col.Inch: 40.17

Ad Value: 36,153

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 108,459

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ



ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรในวงกว้าง ซึ่งจากการสำรวจของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่า ฤดูแล้งปีการผลิต 2562/63 เป็นปีที่มีน้ำน้อย แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามศักยภาพมี จำนวน 7.21 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของปีที่ผ่านมา (จำนวน 13.95 ล้านไร่) ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่ได้เพาะปลูกพืช และทำให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมถึงการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่พืชสวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายให้แก่พืชได้ นายอาชวีชัยชาญ เดียงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงออกมาแจ้งเตือนให้เกษตรกรปรับตัวรับมืออย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน โดยกำหนด 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63 ประกอบด้วย

1. การเฝ้าระวังน้ำเก็บกักพื้นที่พืชสวน 9 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 โดยสำรวจพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนข่าวสาร สถานการณ์แล้ง การขาดแคลนน้ำ เชื่อมเชืมน ติดตามให้คำแนะนำทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การให้น้ำ ลดการให้ปุ๋ย เพื่อป้องกันความเสียหายสร้างความเสียหายแก่พืช แนะนำให้เกษตรกรรักษาความชื้นในแปลง เช่น ลอกดินเลนในร่องสวนมาปิดบนแปลงหรือโคนต้น การใช้วัสดุ

คลุมดินช่วยให้ประหยัดน้ำ และการตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น 2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563” ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกด้านเพื่อรับมือภัยแล้ง

3. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เป็นการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น หัตถกรรม การแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน การอบรมให้ความรู้การปรับตัวในภาวะแล้ง และพิจารณาต่อยอดโครงการตามความต้องการของชุมชนเดิม เป็นต้น ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่พืชฤดูแล้งที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด พื้นที่ไม่มีผลนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 30 จังหวัด และพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ จะมีการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบสถานการณ์ การติดตามเยี่ยมเยียน และแนะนำข้อควรปฏิบัติให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผน การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า แนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผล เช่น การใช้วิธีเขตกรรม รวมทั้งประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนแหล่งน้ำ

4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2563 ดำเนินการช่วงเดือน พ.ย. 2562-พ.ค. 2563 ใน 24 จังหวัด โดยส่งเสริมและขยายผลพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายและใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทำแปลงเรียนรู้ พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 5.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562) ดำเนินการใน 39 จังหวัด เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยและดำเนินการในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 โดยสนับสนุนเป็นเงินเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรสำหรับการปลูกพืช ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ล้านไร่ อัตราร้อยละ 245 บาท และถั่วเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราร้อยละ

ไร่ละ 200 บาท

6. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2562/63 ดำเนินการช่วงเดือน ธ.ค. 2562-พ.ค. 2563 ใน 27 จังหวัด โดยส่งเสริมความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาอย่างถูกต้องให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ให้เกิดการกระจายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้นทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ 7.การถ่ายทอดความรู้และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด เป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้งทั่วประเทศครอบคลุม 852 ศพก.โดยปรับหลักสูตร ปรับรูปแบบกิจกรรม เพิ่มองค์ความรู้และเนื้อหาจากเดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า การดูแลรักษาพืชด้วยวิธีเขตกรรม การประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง (แปรรูป, หัตถกรรม) เป็นต้น

8. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563 ใน 77 จังหวัด โดยบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปให้บริการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ จุดที่มีปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ องค์กรความรู้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่และประชาสัมพันธ์นัดหมายเกษตรกรมารับบริการ โดยปรับรูปแบบการให้บริการเข้าไปแก้ไขปัญหาเน้นหนักการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และวิธีการปรับตัว รวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เทคนิคการใช้น้ำอย่างประหยัด ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง หน่วยงานภาครัฐออกมาแจ้งเตือนและวางแนวทางรับมือไว้แล้ว หากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้เช่นกัน

## ขุนเกษตรฯ

## ปก.ประกาศภัยแล้ง22จว. ตีเดียร์ทำฝนหลวง17กพ.นี้

ปก.ประกาศเขตภัยแล้งลาม 22 จังหวัด เร่งมือบูรณาการ  
เข้าช่วยเหลือ ด้านเกษตรกรบุรีรัมย์หันใช้น้ำบาดาล ติด  
ระบบสปริงเกอร์ให้แคนตาลูป ฟันกำไรเดือนละ 2-3  
หมื่นบาท เลี้ยงครอบครัว ▶ ต่อ : ภัยแล้ง -หน้า 11

### ภัยแล้ง

ได้สบาย กระทรวงเกษตรฯเผย เตรียม  
ปฏิบัติการทำฝนหลวง ตีเดียร์ 17 ก.พ.นี้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายมณฑล  
สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย(ปก.) กระทรวงมหาดไทย  
(มท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศ  
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
กรณีอุทกภัย (ภัยแล้ง) 22 จังหวัด รวม  
128 อำเภอ 676 ตำบล 5,849 หมู่บ้าน/  
ชุมชนแยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด  
ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์  
สุโขทัย และเพชรบูรณ์ รวม 37 อำเภอ  
169 ตำบล 1,211 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย  
บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม นครราชสีมาบุรีรัมย์ ชัยภูมิ  
และศรีสะเกษ รวม 58 อำเภอ 343 ตำบล  
3,287 หมู่บ้าน ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่  
นครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาท กาญจนบุรี  
สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 33 อำเภอ  
164 ตำบล 1,351 หมู่บ้าน

อธิบดี ปก.กล่าวอีกว่า ปก.ได้ร่วมกับ  
หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยระดม  
สรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ  
อุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ  
สภาพความเสี่ยงของพื้นที่ทั้งการสูบน้ำ  
การขุดบ่อน้ำตื้น การขุดบ่อน้ำบาดาล  
การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและจัดรถบรรทุกน้ำ  
นำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน  
และจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียง

พอตลอดฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้  
ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิด  
ประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถี  
ทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
น้ำในพื้นที่

ด้านเกษตรกรบ้านหนองสรวงและ  
บ้านคูขาด ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ  
จ.บุรีรัมย์ จำนวนกว่า 20 ครัวเรือน ได้ลงทุน  
เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อตักน้ำใต้ดิน พร้อมต่อท่อ  
และสายยางเข้ารดห่อเลี้ยงแปลงแคนตาลูป  
ที่เพาะปลูกไว้ หลังจากน้ำบนดินในสระ  
หรือห้วยหนองคลองบึงต่างๆ มีสภาพ  
ตื้นเขินแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำรดห่อ  
เลี้ยงสวนแคนตาลูปได้ ขณะเกษตรกร  
บางรายก็ปรับลดพื้นที่ปลูกลงเพื่อให้มีน้ำ  
เพียงพอ เพื่อเป็นการปรับตัวสู้กับวิกฤติ  
ภัยแล้ง ซึ่งเกษตรกรบอกว่าที่ปลูกแคนตาลูป  
เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย และมีระยะ  
เวลาในการปลูกเพียง 45-60 วันเท่านั้น  
ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ทำให้มีรายได้  
จากการปลูกแคนตาลูปขายเฉลี่ยไร่ละ  
5-6 หมื่นบาท หักต้นทุนและค่าจ้างคนงาน  
แล้วก็จะเหลือกำไรไร่ละ 2-3 หมื่นบาท  
ซึ่งถือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้  
เป็นอย่างดี

นางสุกัญญา อุดมสุข อายุ 48 ปี  
เกษตรกรบ้านคูขาด บอกว่า ปีนี้น้ำค่อนข้าง  
แห้งแล้งกว่าทุกปีทำให้น้ำในสระ หรือ  
แหล่งน้ำล้าคลองต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน  
แห้งขอด เกษตรกรจึงต้องปรับตัวโดยการ  
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต่อท่อและสายยางปลูก  
แคนตาลูประบบน้ำหยดและปรับลดพื้นที่  
ปลูกลง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการปลูกและ  
ไม่กระทบกับแปลงแคนตาลูป ซึ่งแคนตาลูป  
ถือเป็นพืชอายุสั้นเพียงไม่ถึง 2 เดือน

ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้เฉลี่ยไร่ละ  
5-6 หมื่นบาท หักต้นทุนแล้วก็จะเหลือไร่ละ  
2-3 หมื่นบาท ซึ่งปีนี้น้ำปลูก 6 ไร่ ก็จะมี  
รายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ถือเป็นรายได้  
ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกรมฝนหลวง  
และการบินเกษตรนั้น ได้จัดทำแผนการ  
ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2563  
ประกอบด้วย 4 แผนหลัก คือ 1.แผน  
บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลด  
ความหนาแน่นของหมอกควันและลด  
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้ง  
การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้  
2.แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ  
(บรรเทาและลดความเสียหายจากการเกิด  
พายุลูกเห็บในพื้นที่การเกษตร) 3.แผนการ  
ป้องกัน และแก้ไขภัยแล้ง (สร้างความชุ่มชื้น  
ให้กับพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มปริมาณน้ำฝนใน  
พื้นที่เกษตรกรรม) และ 4.แผนการเติมน้ำ  
ต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ (เพิ่มปริมาณน้ำ  
เก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อ  
สำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำ  
ในช่วงฤดูแล้ง) โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ  
ฝนหลวงให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค จะเปิด  
ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ ประจำปี 63  
วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

“ข้าวพื้นนึ่ง”  
คือคำตอบสุดท้าย  
ทวงแชมป์ส่งออกข้าว  
โจทย์ยากที่เป็นไปได้

5



# “ข้าวพื้นนึ่ง” คือ คำตอบสุดท้าย ทวงแชมป์ส่งออกข้าว โจทย์ยากที่เป็นไปได้



เห็นสรุปตัวเลขการส่งออกข้าวไทยปี 2562 ที่ผ่านมา  
หลายๆ คนคงไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับไทย ที่เคยเป็น  
แชมป์ส่งออกข้าวในตลาดโลกมานานหลายปี สลับกับ  
อินเดียบ้างในบางปี แต่ปีนี้ ถูกอินเดียทิ้งไม่เห็นฝุ่น  
โดยไทยส่งออกได้ปริมาณ 7.58 ล้านตัน ลดลง  
32.50% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.23 ล้านตัน  
มูลค่า 4,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 25% ขณะที่

อินเดียส่งออกได้ 10.6 ล้านตัน มีเวียดนามตามหายใจ  
รดต้นคอมาเป็นอันดับ 3 ปริมาณ 6.85 ล้านตัน  
ส่วนปากีสถานอันดับ 4 ที่ 4.6 ล้านตัน และสหรัฐฯ  
อันดับ 5 ที่ 3.05 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล และ  
ขับเคลื่อนการส่งออกข้าวไทย ระบุว่า ปัญหาการส่งออกข้าวไทย  
ที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตข้าวไทยลดลงอย่างมาก จาก  
ปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับข้าวในสต็อกรัฐบาลถูกระบายออก

## ภาพรวมส่งออกข้าวไทยย้อนหลัง 3 ปี



	2560	2561	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง %
ปริมาณ (ล้านตัน)	11.67	11.23	7.58	-32.50
มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ)	5,187	5,676	4,206	-25.90
มูลค่า (ล้านบาท)	175,161	182,082	130,544	-28.30

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



ไปจนหมด ทำให้ผู้ส่งออกไม่มีข้าวไปส่งออก และยิ่งค่าเงินบาทแข็งค่า โดยแข็งค่ามากกว่าคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามและอินเดีย ก็ยิ่งทำให้ต้นทุนข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง ราคาข้าวไทยจึงแพงกว่าคู่แข่งมาก ผู้ซื้อเลยหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน ไม่เพียงแค่นั้น จีนเคยเป็นผู้นำเข้า แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกและแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในบางประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกา เพราะมีสต็อกข้าวปีนั้นมากกว่า 120 ล้านตัน

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาข้าวไทยไม่มีความหลากหลายพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่ม จึงทำให้ตลาดข้าวบางชนิดกลายเป็นของคู่แข่งแทน โดยเฉพาะข้าวพื้หนี้ม ที่ปัจจุบันตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

### อะไรคือข้าวพื้หนี้ม

ข้าวพื้หนี้มคือข้าวที่มีความนุ่ม ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศให้ความนิยมมาก เพราะมีราคาถูก แต่รสชาติดี อร่อย และมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยมาก และอาจจะมาแย่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน คู่แข่งสำคัญของไทยอย่างเวียดนาม ได้มีการพัฒนาและเพาะปลูกข้าวพื้หนี้ม อย่างข้าวหอมพวง และได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ข้าวขาวของไทยเป็นข้าวพื้แข็ง เช่น ข้าวเสาไห้ ข้าวเจ๊กเชย มีเพียงข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ที่เป็นข้าวพื้หนี้ม แต่มีราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก

“อย่างข้าวหอมมะลิไทย ก็ใช้ข้าวพื้หนี้ม แต่เป็นข้าวที่มีราคาแพง เป็นข้าวอยู่ในตลาดระดับบน จึงต้องพัฒนาข้าวพื้หนี้มสายพันธุ์อื่นเข้ามาทำตลาดในระดับกลางและล่าง เพื่อแข่งกับข้าวพื้หนี้มของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่า” นายกิริติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว

ก่อนหน้านี้กรมการค้าข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกข้าวพื้หนี้ม อย่างข้าว กข 79 ซึ่งปรากฏว่าหลังทดลองปลูก มีผู้จองซื้อข้าวทั้งหมด โดยราคาสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้า และสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศได้หลายประเทศ เช่น ฮองกง จีน สิงคโปร์

### เป้าแรกต้องเร่งเพิ่มผลผลิตข้าว กข 79

นายกิริติกล่าว ว่า กรมฯ เห็นว่าข้าวพื้หนี้มจะเป็นทางออกในการเพิ่มการส่งออกข้าวไทย เพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการข้าวพื้หนี้มเป็นอย่างมาก เพราะมีความนุ่ม และราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย ถูกกว่าข้าวหอมปทุมธานี ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด หากไทยไม่เร่งพัฒนา ก็จะมีเสียเปรียบคู่แข่งที่หันมาพัฒนาข้าวพื้หนี้มและส่งออก เช่น เวียดนาม ได้พัฒนาข้าวหอมพวง และปัจจุบัน มีการส่งออกไปทำตลาดต่างประเทศแล้ว

“ข้าวพื้หนี้มที่ไทยจะต้องเร่งพัฒนา และเพิ่มปริมาณผลผลิต เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งออก ก็คือ ข้าว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวขาวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความนุ่มกว่าข้าวขาวสายพันธุ์อื่นของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และน่าจะแข่งขันได้กับข้าวพื้หนี้มของเวียดนามได้ เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยขณะนี้ อยู่ในขั้นทดลองปลูก และน่าจะเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ได้เร็วๆ นี้ ซึ่งผู้ส่งออกแจ้งว่า ผลิตได้เท่าไรจะรีบซื้อทั้งหมด เพื่อนำไปทำตลาดแข่งกับคู่แข่ง” นายกิริติกล่าว

### “พาณิชย์-เกษตร-ส่งออก” เห็นพ้องลุย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีกรรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการค้าข้าว ผู้ส่งออก โรงสี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการเร่งเพิ่มผลผลิตข้าวพื้หนี้ม โดยจะส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าว กข77, กข79 และ กข81 เพราะข้าวเหล่านี้ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ หากสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นก็สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และในที่สุดก็จะส่งผลให้ไทยกลับมาทวงแชมป์ส่งออกข้าวกลับคืนมาได้

### ปรับมาตรฐานข้าวตรงตลาดต้องการ

นายกิริติกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการพัฒนาผลผลิตข้าว

# ตลาดส่งออกข้าวไทยปี 2562



ลำดับ	ประเทศ	ปริมาณ (ล้านตัน)	มูลค่า		สัดส่วน ปริมาณ
			ล้านบาท	ล้านเหรียญสหรัฐ	
1	เบนิิน	1.07	13,000	415	14.12
2	แอฟริกาใต้	0.73	9,168	296	9.63
3	สหรัฐฯ	0.56	19,269	622	7.39
4	แคเมอรูน	0.53	6,708	214	6.99
5	จีน	0.47	9,336	303	6.20
6	อังโกลา	0.38	5,002	161	5.01
7	ฟิลิปปินส์	0.33	3,939	124	4.35
8	มาเลเซีย	0.29	3,638	116	3.83
9	โมซัมบิก	0.27	3,507	113	3.56
10	ญี่ปุ่น	0.27	3,456	111	3.56
11	อื่นๆ	2.68	53,521	1,731	35.36
รวมทั้งสิ้น		7.58	130,544	4,206	100.00

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



ให้ตรงตามความต้องการของตลาด กรมฯ จะมีการทบทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ ให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบันกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับข้าวหอมมะลิไทย โดยต้องเป็นข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 มีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 92% อีก 8% เป็นข้าวชนิดอื่นผสม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร ผู้ส่งออก เพื่อทบทวนมาตรฐานดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรฐานข้าวดังกล่าว จะทำให้ไทยมีข้าวมาตรฐานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันตลาดไม่ได้ต้องการข้าวเกรดพรีเมียมเพียงอย่างเดียว แต่บางตลาดต้องการข้าวเกรดระดับรองๆ ลงมา จึงต้องปรับมาตรฐานข้าวแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่ข้าวคุณภาพเกรดพรีเมียม ก็ยังคงอยู่ เพื่อให้ตลาดรับรู้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวคุณภาพชั้นดีเยี่ยมต่อไป

## ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 63 ปริมาณ 7.5 ล้านตัน

ในปี 2563 กรมการค้าต่างประเทศได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไว้ที่ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ที่ผ่านมามากน้อย เพราะปีนี้ มีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคจุดการส่งออกข้าวไทยเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเดิมๆ ทั้งค่าเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กว่า 10% ส่งผลให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก, ไทยมีความหลากหลายของชนิดข้าวน้อยกว่าคู่แข่ง เช่น ข้าวพื้หนึ่ม ที่ตลาดต้องการมาก ซึ่งขณะนี้กำลังแก้ไขปัญหานั้นอยู่, มีปัญหาสารตกค้าง ทำให้บางประเทศมีการเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าข้าว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบก่อนการส่งออกอยู่แล้ว และจีนเริ่มหันมาทำตลาดส่งออกข้าว แทนที่จะเป็นผู้นำเข้า ทำให้มีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดข้าวโลก

## เปิดแผนทำตลาดปี 63

สำหรับแผนการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี 2563 เพื่อ

ผลักดันให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น นายกวีศักดิ์กล่าวว่า กรมฯ จะเดินหน้าดำเนินการทั้งในรูปแบบการจัดคณะผู้แทนการค้า ภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวและ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น เดือน ก.พ.2563, แอฟริกาใต้ เดือน มี.ค.2563, เกาหลีใต้ เดือน พ.ค.2563 และฟิลิปปินส์ เดือน มิ.ย.2563 เพื่อพบปะหารือ กับผู้นำเข้า สร้างความเชื่อมั่นการซื้อขายข้าวไทย และผลักดัน การส่งออกข้าวไทย

นอกจากนี้ จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ไทย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้งมาตรฐาน ข้าวไทย และสร้างโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ งาน BIOFACH ที่เยอรมนี เดือน ก.พ.2563, งาน Gulfood ที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดือน ก.พ.2563, งาน Foodex ที่ญี่ปุ่น เดือน มี.ค.2563, งาน China-ASEAN Expo ที่จีน เดือน ก.ย. 2563 และงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 ที่ไทย เดือน พ.ค.2563 เป็นต้น

### เป้าหมาย ทวงแชมป์ข้าวคืน

แม้ปีที่ผ่านมาไทยจะเสียแชมป์ส่งออกข้าวให้กับอินเดีย และมีเวียดนามตามไทยมาติดๆ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมข้าวไทย ต่างมีความหวัง และ มีความมั่นใจว่า หากไทยมีข้าวเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับบน ระดับกลาง หรือระดับล่าง ไ้ลงมาตั้งแต่ข้าว หอมมะลิไทย ข้าวคุณลักษณะพิเศษ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าว หอมปทุมธานี ข้าวพื้นน้่ม ข้าวหนึ่ง ข้าวขาว ข้าวเหนียว และ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้

เชื่อว่าเป้าหมายในการทวงแชมป์ส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งของโลกกลับมา คงไม่ใช่เรื่องยาก .





**พลังงานสะอาด ● อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวเปิดตัว โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับ Solar rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือน โดยมี สุมเมฆ ปิ่นพรานวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และ ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา ร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

## 'ธรรมนัส'สั่งทำฝนหลวงสู้แล้ง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง พร้อมให้นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรแก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและสถานการณ์น้ำ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มากอยต้อนรับกว่า 300 คน

ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ค่อนข้างรุนแรงกว่าในหลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนของ

4 เขื่อนหลัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พบว่ามีปริมาณน้ำใช้ต้นฤดูแล้งรวม 4 เขื่อนหลัก ปี 2562 จำนวน 5,377 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่ำเป็นอันดับ 2 ในรอบ 20 ปี (จากปี 2558 มีปริมาณน้ำใช้ต้นฤดูแล้ง จำนวน 4,247 ล้าน ลบ.ม.) และมีปริมาณน้อยกว่าปี 2561 จาก 12,840 ล้าน ลบ.ม. กระทรวงเกษตรฯจึงมีแผนการบริหารจัดการน้ำโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯที่เกี่ยวข้อง คือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมีน้ำสำหรับ ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ มีการเตรียมแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2563 เริ่มขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15317

Col.Inch: 15.22

Ad Value: 23,591

ภาพขาว: ๙๙

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 70,773

คลิป: ๙๙



ผู้แต่ง - นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แวะทักทายข้าราชการและประชาชน ในระหว่างเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง ที่บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์

## รัฐเตรียม5หมื่นล้าน-ปล่อยกู้ชาวนา

### ปรับแผนผลิตข้าวไทย-หลังยอดส่งออกหดต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรฯ ระดมสมองแก้ปัญหาไทยส่งออกข้าวลดลงต่อเนื่อง พบปัญหาทั่วโลกนิยมกินข้าวพื้นนุ่ม แต่ไทยผลิตข้าวแข็งเป็นส่วนใหญ่ สั่งปรับแผนผลิตทั้งระบบและให้กรมชลประทานจัดโซนนิ่งปล่อยน้ำ กรมการค้าจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ พร้อมเตรียมงบฯ 5 หมื่นล้านบาทสนับสนุนเงินกู้เกษตรกร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยฯ ว่าภาคเอกชนระบุตรงกันว่าตลาดข้าวโลกต้องการข้าวพื้นนุ่มซึ่งไม่สอดคล้องกับการผลิตข้าวไทยที่เป็นข้าวแข็ง ส่งผลให้สัดส่วนตลาดโลกของข้าวไทยลดลงต่อเนื่อง

ที่ประชุมจึงกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนปรับเปลี่ยนแผนการผลิตข้าวจัดโซนนิ่งในพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นนุ่มตามความต้องการของตลาด สั่งการให้กรมการค้าจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมแผนผังการเพาะปลูก

ส่วนกรมชลประทานทำแผนการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องไม่พร้อมกัน เพื่อให้ผลผลิตข้าวที่ได้ออกสู่ตลาดต่างระยะเวลา ส่งผลให้ไทยสามารถควบคุมราคาข้าวได้ ทั้งนี้ การจัดโซนนิ่งข้าวเกษตรกรจะสามารถกู้เงินจากรัฐบาลเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน

โครงการเกษตรสร้างชาติ ที่รัฐบาลสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ำมากถึง 0.01% ครอบคลุมเงินถึง 5 หมื่นล้านบาท

“ทั้งหมดนี้จะสามารถลดต้นทุนการทำนาของเกษตรกรได้ อีกทั้งยังสามารถทวงคืนสัดส่วนการตลาดข้าวไทยที่หายไป เพราะผลผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศเพื่อนบ้านเบียดเบียน แต่ไทยต้องรีบทำ ซึ่งจากพันธุ์ศักยภาพของเกษตรกร การส่งเสริมของรัฐและความร่วมมือทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ จะทำให้ไทยปรับเปลี่ยนสถานการณ์ข้าวจนแข่งขันได้ทัน”

นายประภัตรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้กรมการค้าหาแนวทางรับรองพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกแต่ไม่สามารถส่งออกได้ เพราะไม่มีการรับรองสายพันธุ์ ซึ่งพันธุ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มข้าวพื้นนุ่ม นิยมปลูกในเขตภาคกลางกว่า 1 ล้านไร่ ดังนั้น จะรับรองให้ถูกต้องและสนับสนุนปลูกต่อไป

ด้านร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านที่ส่งออกได้ 7.6 ล้านตัน สอดคล้องกับการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ที่ระบุว่าปริมาณข้าวของไทยในปีนี้มีเพียง 18.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากทุกปีที่ผลิตได้ 20 ล้านตันข้าวสาร เพราะภัยแล้งและไม่มีเมล็ดพันธุ์

# เย้ยญาติตีฝ้ายค้านมาตามฤดูกาล

# สนธิรื้อฟื้นนำทัพเอง วอรรูม'องครักษ์'

**'ธรรมนัส' ตั้งทีมก.ม. บิดเบือนเช็กบิลทันที "พปชร." เปิดตัวองครักษ์ "วอรรูมนอกสภา" เย้ยญาติตีฝ้ายค้านแค่มาตามฤดูกาล "ธรรมนัส" ยึดตั้งทีมกฎหมาย ล้างเช็กบิลหากฝ้ายค้านบิดเบือน "ศรีสุพรรณ" ยื่นพิน 3 ล.ส.เสียบบัตรเพิ่ม**



ธรรมนัส พรหมเผ่า

อ่านต่อหน้า 5



**วอรรูม** นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค เป็นประธานอำนวยความสะดวกประชุมคณะทำงานวอรรูมนอกสภาเพื่อเตรียมข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.

## สนธิรัตน์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะทำงานวอรรูมนอกสภาเพื่อเตรียมข้อมูลให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ว่าวันเดียวกันนี้พรรคพลังประชารัฐได้เชิญผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ของพรรคมาเป็นคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ล้วนมีประสบการณ์และผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และรู้ถึงแนวทางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้นทุกคนจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทั้งเชิงข้อมูลและช่วยส.ส.ของพรรคที่จะดำเนินการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ในการตอบโต้ หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และช่วยให้การอภิปรายเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

นายสนธิรัตน์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีนายจำลอง ครุฑขุนทด เป็นประธานคณะทำงาน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เป็นเลขาฯ นายวัชร วรรณิกักร เป็นทีมโฆษก นายทศพล

เพ็งส้ม เป็นทีมกฎหมาย นายรณฤทธิชัย คานเขต เป็นหัวหน้าทีมประสานงานฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ตนเองเป็นผู้ช่วยดูแลในภาพรวม โดยถือเป็นคนแรกของพปชร. ที่ได้รวบรวมผู้อาวุโสของพรรคเข้ามา เพราะการอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านพุ่งเป้ามาที่พปชร.แต่เพียงพรรคเดียวและข้อกล่าวหาต่างๆเป็นข้อกล่าวหาที่เน้นทางการเมืองเป็นหลัก ไม่ได้เน้นข้อเท็จจริงทั้งหมดทีเดียว และเป็นความตั้งใจที่จะทำให้พปชร. เป็นเป้าหมายทางการเมือง

### ● เย้ยญาติตีฝ้ายค้านมาตามฤดูกาล

ด้านนายจำลอง กล่าวว่า คณะทำงานชุดดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะสมาชิกพรรคอาวุโสเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้านมุ่งเน้นที่จะเล่นงานพรรคพลังประชารัฐ จึงเห็นว่าพวกเรากำลังถูกรุมกินโต๊ะจากฝ่ายค้าน จึงอยู่เนืองๆไม่ได้ต้องการมาช่วยพรรค โดยหลังจากมีคณะทำงานก็ได้มีการพิจารณาญาติของฝ่ายค้าน มีความเห็นร่วมกันว่าเป็นญาติที่เป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้น เมื่อกฎหมายอนุญาตให้อภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมได้ 1 ครั้ง แต่โดยปกติเมื่อรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงาน งบ

ประมาณยังไม่ผ่าน ข้อหาทั้งหมดจึงไม่อาจจะ มี และที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายในครั้งนี้เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ก็จะทำ คณะทำงานจึงวิเคราะห์กันว่าข้อมูลต่างๆ ที่เขียนมาในญาติตีฝ้ายเหมือนจะรุนแรง แต่เนื้อหาในความเป็นจริงเป็นเพียงแค่ญาติตีฝ้ายท้วงท้วงมากกว่าญาติตีฝ้ายเพราะตัวญาติไม่ได้กล่าวถึงการทำงานในขณะนั้นของรัฐบาล แต่เป็นการกล่าวถึงเรื่องในอดีตทำนองว่ามาจะกล่าวบทไป ตั้งแต่เรื่องการปฏิวัติเป็นต้นมา จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของสภา จึงได้ตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อทำงานใกล้ชิดที่มวปในสภา เพื่อรักษาสถานภาพทางการเมืองในสภาให้เป็นที่พึ่งพิงของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับทีมคณะทำงานดังกล่าวมีประมาณ 26 คน ส่วนใหญ่เป็นอดีต ส.ส. และแกนนำจากพรรคเพื่อไทย

### ● เชิญบรมต.ติวเข้มรับมือศึกชกฟอก

นายสนธิรัตน์ กล่าวถึงการนัดสนทนาพรรคพปชร. เรื่องญาติตีฝ้ายเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ที่ จ.ชลบุรี ว่าในการสนทนาครั้งนี้ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6561

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

Col.Inch: 105.19 Ad Value: 189,342

PRValue (x3): 568,026

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สนธิรัตน์นำทัพเองวอร์รูม'องค์กรักษ์'

ไอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไปร่วมด้วย และยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้ใหญ่นักจะไปบ้าง แต่ได้เรียนเชิญนางงามไปแล้ว โดยเราเรียนเชิญผู้ถูกอภิปรายทั้ง 6 ท่าน และทีมงาน เพื่อประสานเรื่องข้อมูล

เมื่อถามว่ามีกระแสภายหลังการอภิปรายจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระแสปรับ ครม. นั้นมีปกติของการเมือง ทุกช่วงมีโอกาสปรับทั้งสิ้น ไม่ใช่เฉพาะช่วงอภิปรายเท่านั้น ส่วนที่มีกระแสมีชื่อของนายสนธิรัตน์ที่จะถูกปรับด้วยนั้น ชื่อก็มีทุกคนเวลาจะปรับ เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนยังไม่เห็นนายฯ พุดอะไรในเรื่องนี้ คิดว่ากระแสการเมืองมีตลอดเวลา เป็นเรื่องปกติ

## ● ธรรมเนียมสั่งทีมกฎหมายตั้งวอร์รูม

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ นี้ ในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม. เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทีมกฎหมายตั้งวอร์รูมที่ จ.พะเยา เพื่อเตรียมโต้ตอบและดำเนินคดีทั้งอาญาและทางแพ่งกับผู้อภิปรายทั้งในสภาและนอกสภา หากพบว่าการอภิปรายที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและร.อ.ธรรมนัส ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังสั่งการให้ตั้งวอร์รูมส่วนกลางทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร (ส.ป.ก.) และองค์การการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสนธิสัญญาการขึ้นแจ้งทุกประเด็น

ด้านนายไพรัช ทิมสาร หัวหน้าทีมทนายความของ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้ตนและฝ่ายกฎหมายเตรียมแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทุกสถานีตำรวจในเขตจังหวัดพะเยาทันทีหากผู้อภิปรายอภิปรายไม่อยู่ในกรอบกฎหมายและขณะนี้ได้เตรียมทีมกฎหมายพร้อมที่จะดำเนินคดีหากพบว่ามีกรอภิปรายที่เป็นการละเมิดและสร้างความเสียหาย

## ● 'อนุสรณ์' เยี่ยมองค์กรักษ์พิทักษ์บึงกู่

ด้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมรับมือองค์กรักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะคอยประท้วงตลอดการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการจัดทีมคอยประท้วงผู้อภิปรายของฝ่ายค้านเป็นแท็กติกเดียวกับฝ่ายรัฐบาลมี และจะใช้ในการยับยั้ง ทำลายจังหวะการอภิปรายไม่ไว้วางใจของส.ส.ฝ่ายค้าน ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน หวังวางบิลสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ออกแก้กั๊กเตรียมวางงานกันเต็มที่ประชาชนเกิดคำถาม สุจริตคือเกราะบัง ศาสตร์ห้องออกอาการลนลานกันขนาดนี้ เพราะไม่สุจริตมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่

“องค์กรักษ์ที่จะคอยลุกขึ้นประท้วง ไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้ เพราะประชาชนดูอยู่ อย่าดูถูกการเมืองย้อนยุค นำเอา เคารพประชาชน พึ่งเสียงประชาชนให้มาก ข้อมูลที่ไหลมายังฝ่ายค้านไม่ขาดสายมาจากทุกสารทิศ มันใจว่าขนาดรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่สามารถตอบโต้ได้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่จะคอยลุกขึ้นประท้วง จะเอาอะไรมาประท้วง ความกล้าทำให้เสื่อม ถ้ามั่นใจว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีอะไรต้องกลัว หยุตได้แล้วองค์กรักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะนอกจากจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วยังทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย” นายอนุสรณ์ กล่าว

## ● พล.ร.เปิดตู้ ปณ.999ร้องทุกข์

วันเดียวกันพรรคพลังประชารัฐ นายสามารถ เจนชัยจิตรวิษย์ ผู้ช่วยรมว.ยุติธรรมและในฐานะหัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกันแถลงข่าวเปิดศูนย์ โดยนายสามารถ กล่าวว่า เป็นการเปิดตัวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ ตู้ปณ.999 ปณฝ.จตุจักร กทม. 10900 และสายด่วน 1350 ทุกอย่างรวมเป็น 9 หมวด คือ เราจะก้าวไปหาประชาชน ก้าวไปรับเรื่องของพี่น้องประชาชน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีผู้ใหญ่ในพรรค ส.ส.เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานทั้งหมด 16 คนในทุกพื้นที่

## ● ปูด'พ.ต.ท.ไวพจน์'โทรขอ-ข่มขู่

ขณะที่นายนคร มาคม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขต 2 กำแพงเพชร ให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายในส่วนของพรรค พท. ว่าขณะนี้ฝ่ายรัฐบาลใช้อำนาจรัฐอย่างเต็มที่ ทั้ง

ตำรวจ ทหาร และผู้นำท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครราชสีมา ที่จะระดมกำลังเข้ามาคุมอึดในพื้นที่ นอกจากนี้ตัวผู้สมัครเองจะต้องยอมตั้งเขากลับตึกเพื่อเข้าไปในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด แต่สิ่งที่กังวลคืออำนาจรัฐ ซึ่งวันนี้ต้องขออย่าว่าพ่อของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยังโทรเข้ามาหาแกนนำในลักษณะข่มขู่และข่มขู่คุกคามอยู่ จึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล และเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย

## ● จ่อร้องป.ป.ช.สอบเพิ่มอีก 3 ส.ส.

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรณีการเสียชีวิตแทนกันของส.ส. โดยวินิจฉัยว่าการกระทำโดยไม่สุจริต ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมติแทนผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุม เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในอาณัติมอบหมายของผู้ใด แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ทั้งสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 120 วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนนจะทำแทนกันไม่ได้ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 80 วรรคสามนั้น

อย่างไรก็ตามปรากฏว่ายังมีส.ส.อีกหลายคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอีก 3 ราย อาทิ 1.น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ 2.นายโกวิท พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท และ 3.นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมจึงจะนำรายชื่อ ส.ส.ดังกล่าวไปร้องเรียนต่อป.ป.ช.เพิ่มเติม เพื่อให้ดำเนินการได้สวน สอบสวน และเอาผิด ส.ส.ดังกล่าวหากพบความผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานป.ป.ช. ถนนสนามบินหน้า นนทบุรี

## รัฐบาลสั่ง ฝนหลวง เริ่มวันนี้!

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ 17 ก.พ. นี้ เพื่อเติมน้ำในเขื่อนมีน้อย “ธรรมนัส” ♦ อ่านต่อหน้า 11

แล้ง

□ ต่อจากหน้า 1

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางที่เขื่อนป่าสักฯ มีน้ำแค่ 19% ของความจุ สั่งงดปลูกข้าวมาปี นาปรัง ลดการเพาะเลี้ยงในบ่อปลา บ่อกุ้ง และปลากระชังในแม่น้ำหลายสาย ขณะที่ปัญหาภัยแล้งคุกคามพื้นที่ 22 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.พ. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ.ลพบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ก่อนเข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ

จากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้ามาปฏิบัติการเร็ว

กว่าปกติ เพื่อเติมน้ำในเขื่อนหลักต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทั้งนี้พบว่ามีปริมาณน้ำใช้ต้นทุนของ 4 เขื่อนหลักปี 62 จำนวน 5,377 ล้าน ลบ.ม. ค่าเป็นอันดับ 2 ในรอบ 20 ปี ทั้งนี้จะเริ่มมีการทำฝนหลวงในวันที่ 17 ก.พ. 63 เป็นวันแรก

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส เดินทางต่อไปที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพื่อพบกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อสอบถามถึงราคาอ้อยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณการปลูกกลับลดลง รวมทั้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรปลูกอ้อย ว่าก่อนตัดอ้อยส่งให้กับทางโรงงานขอความกรุณาอย่าเผาไร่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อมลพิษ ทำให้เกิดหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) พุ่งสูงมากขึ้น

ร.อ.ธรรมนัส เผยว่าเนื่องจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีจำกัด จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ประจวบฯ รับน้ำจากแม่น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคเป็นครั้งคราว พร้อมให้งดปลูกข้าวมาปีต่อเนื่องในเดือน ต.ค. 62 และข้าวนาปรังปี 62/63 ระหว่างเดือน พ.ย. 62-เม.ย. 63 ลดการเพาะเลี้ยงในบ่อปลา บ่อกุ้ง เขตโครงการชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน และในระบบชลประทานระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62- 30 เม.ย. 63 ขอความร่วมมือไม่ให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก สำหรับ จ.ลพบุรี มีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 0.612 ล้านไร่ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถเก็บกักน้ำได้ 960 ล้าน ลบ.ม. แต่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 186 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19% มีปริมาณน้ำใช้การ 183 ล้าน ลบ.ม. และมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำรวม 67.74 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 27.37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40%

ขณะที่ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่า ในส่วนของกรมฝนหลวงฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี 63 ประกอบด้วย 4 แผน คือ 1. แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 2. แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ 3. แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 4. แผนการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ โดยจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศประจำปี 63 วันที่ 17 ก.พ. นี้

ทางด้าน นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่าปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 22 จังหวัด รวม 128 อำเภอ 676 ตำบล 5,849 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็นภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยาน่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และศรีสะเกษ ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ จะเขียงเทรา.

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25694

หน้า: 1(บน), 19

Col.Inch: 56.01

Ad Value: 117,621

PRValue (x3): 352,863

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกต้นไม้คนกรุงสร้างพื้นที่สีเขียวลดPM2.5



## แจกต้นไม้คนกรุงสร้างพื้นที่สีเขียวลดPM2.5

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้างต้น ลด PM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนประชาชนจาก 6 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้ารับมอบต้นไม้ 750 คน ว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานและพบในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ วช. กทม. สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ดำเนินโครงการ ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้างต้น ลด ฝุ่น PM2.5 ขึ้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหา PM2.5 ที่สูงเกินมาตรฐาน เสมือนการสร้างภูมิทัศน์ทางานในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ



อาทิ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร้าน Fresh Mart 100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ โรงเรียน และวัด เป็นต้น สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.green-city.online](http://www.green-city.online) เพื่อขอรับต้นไม้ได้คนละ 5 ต้น

เพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่ กรุงเทพฯ และขยายผลไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป จะแจกต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่น PM2.5 พร้อมกับคู่มือการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์ นอกจากรณีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกันในการแจกจ่ายต้นกล้าล้างต้นให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ โดยกำหนดช่องทางแจกจ่ายต้นไม้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยระบุสำนักงานเขตที่สะดวกเดินทางไปรับ ซึ่งมีต้นกล้ารวมทั้งสิ้น 6 ชนิด ได้แก่ กระจูดทอง ไม้ตระกูลคล้า (คล้าทางนงคุง) ไม้ตระกูลถั่ว (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส เตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ทั้งบริเวณในและนอกบ้าน สถานที่ทำงาน ริมถนน และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหา ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปีหน้า และปีต่อไป ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25694

Col.Inch: 56.01 Ad Value: 117,621

หน้า: 1(บน), 19

PRValue (x3): 352,863

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกต้นไม้คนกรุงสร้างพื้นที่สีเขียวลดPM2.5

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่กักตัวไม่ไปปลูกนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในระยะเวลาให้เจริญเติบโตเพื่อความยั่งยืนในการสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ โดยมีการติดตามและส่งเสริมการ

ขยายผลในโครงการระยะยาวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

“รัฐบาลมีความกังวลและเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีมาตรการที่กำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงโครงการในวันนี้ ซึ่งจะขยายผลไปสู่เมืองใหญ่ ๆ ทุกภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันจะสามารถผ่านวิกฤติไปได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้หากในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกันปลูกได้เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่จะสามารถลดจำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้ถึง 1-3 วัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ [www.green-city.online](http://www.green-city.online) และร่วมกันติดแฮชแท็ก #ปลูกเพื่อปอด #ล้านต้นลดPM2.5 ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ” นายเฉลิมชัย กล่าว.

# ปันบุญ...เกษตรอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม ก.พลังงาน



“ทำนามีแต่ขาดทุน เราเลยผันชีวิตหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ไขว่คว้าปีถึงได้ผ่านกระบวนการ และได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์มาตรฐานประเทศไทย Organic Thailand พร้อมกับก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนปันบุญขึ้นมาทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1.5-2 หมื่นบาทสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แบบพออยู่พอกิน มีอาหารปลอดภัยทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสบาย”

สุจารี ธนสิริธนากร ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.จ้อยชัยพัฒนา อ.จ้อยชัย จ.กาฬสินธุ์ บอกว่า วันนี้สินค้าจากกลุ่มฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนผลิตไม่ทัน...โดยมีตลาดรองรับอย่างห้างแม็คโคร ที่ปัสซูปเปอร์-มาร์เก็ต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

จึงเสนอของโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการ ใช้โซลาร์เซลล์ดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแปลงผักของกลุ่มประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ตั้งความหวัง...เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดต้นทุนได้ จะสามารถขยายโครงการออกไปสู่ครอบครัวต่างๆได้เพิ่มขึ้นอีก 10 กลุ่ม

และจะมีห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่เก็บผักก่อนกระจายออกสู่ตลาด จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาทำมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้แน่นอน

ในขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการรวมตัวของเกษตรกรคนยากจนที่ทำมาประสพปัญหาขาดทุนหันมาปลูกผักปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัว

“กระทรวงพลังงานมีเงินจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน เพื่อสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ปลูกผักได้จากโครงการ



งานแสดงสินค้า ตลาดท้องถิ่น และตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯไม่สามารถขยายการปลูกผักให้เพียงพอกับความต้องการได้ เพราะประสบปัญหาต้นทุนจากการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมารดผัก ตกบ่อละ 1 หมื่นบาท และค่าไฟฟ้าเดือนละ 1 พันบาท...



พลังงานชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดได้เร็ว  
ขึ้น และขยายการช่วยเหลือเกษตรกรให้มากขึ้น  
กระทรวงพลังงานยุคนี้เป็นยุคที่เอาหัวใจไปอยู่ที่  
พี่น้องประชาชน

ประโยชน์ทุกโครงการจะตกไปอยู่กับประ-  
ชาชน ต่อไปนี้จะเอาทุกโครงการมาร้อยเรียงให้  
เห็นภาพว่า มีการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการ  
อนุรักษ์ฯ ไปสร้างประโยชน์สร้างอาชีพสร้างรายได้  
ให้ประชาชนเท่าไร ไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขว่าแต่ละปีใช้  
เงินไปเท่าไร ทั้งนี้ให้เห็นประโยชน์ความสำเร็จ  
ที่ประชาชนได้รับจริงๆ”

นับเป็นมิติใหม่ของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ  
เอาผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ มาเป็นตัว  
ชี้วัดผลงาน...หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวง  
เกษตรฯ น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง.

ชาติชาย ศิริพัฒน์



## เสียแชมป์โลกส่งออกข้าว เราควรเสียใจหรือดีใจ?

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในปี 2563 หรือปีนี้ เราตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2562 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตันเล็กน้อย

ทั้งๆที่ตั้งเป้าหมายต่ำลงมา แต่จะทำได้ตามเป้าหรือไม่ยังไม่รู้เลย เพราะในช่วงเดือนเศษๆของปีนี้ ระหว่างมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์ เราส่งข้าวออกได้เพียง 699,000 ตันเท่านั้น ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 39 เปอร์เซ็นต์

พอถึงปลายปีจะเป็นอันดับที่เท่าไรของโลก ยังต้องลุ้นกันต่อไป เหตุเพราะเมื่อปีที่แล้วที่เราส่งออกได้ 7.58 ล้านตันนั้น เราเป็นเพียงที่ 2 ของโลก แต่อินเดียแชมป์โลกประเทศใหม่ ซึ่งส่งได้ถึง 10.6 ล้านตันไป ขาดลอยพอสมควร

โชคดีที่เรายังชนะเวียดนาม ที่ส่งออก 6.85 ล้านตัน อยู่ราวๆ 6 แสน 3 หมื่นตันเศษๆ ทำให้เรายังรักษาตำแหน่งที่ 2 ไว้ได้

ดังนั้น เมื่อเดือนแรกๆของปีนี้ เราส่งออกลดลงเยอะเช่นนี้ โอกาสที่จะกลับไปคว้าแชมป์โลกชนะอินเดียคงยาก และผลอาจจะหล่นไปเป็นอันดับ 3 เอาด้วย หากเวียดนามเขาเร่งสปีดขึ้นมาได้

หน้าเศรษฐกิจไทยรัฐ ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงกับปวดหัวตัวเบ้อเริ่มไว้ว่า “หมดยุคแชมป์โลกส่งออกข้าวไทย” เลยทีเดียว

เหตุที่เราตั้งเป้าหมายต่ำกว่าปีก่อน เป็นเพราะเราเจ๊งภัยแล้งทำให้คาดว่าผลผลิตจะลดน้อยลงมาก ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งโป๊กขึ้นด้วย ทำให้ข้าวไทยมีราคาแพงกว่าข้าวของประเทศคู่แข่งไปโดยปริยาย

นอกจากนี้เมื่อดูในรายละเอียดยังพบว่า ผลผลิตข้าวของไทยเราไม่หลากหลาย และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดข้าวโลกที่ต้องการของดีราคาปานกลาง

อย่างเช่น ข้าวหอมมะลิของเรานั้น แม้จะนุ่ม กินอร่อยแต่หลายๆประเทศมักไม่ค่อยสู้ราคา... ประกอบกับระยะหลังๆคู่แข่งเราผลิตข้าวรสชาติคล้ายๆ แม้ความอร่อยจะด้อยกว่าหน่อย แต่ราคาจูงใจกว่า เขาก็หันไปปรับปรุชานข้าวที่ว่าเป็นเป็นส่วนมาก

เท่าที่ท่านอธิบดีแถลงไว้ ทางราชการไทยก็พยายามฮึดสู้ มีการวิจัยมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ผลิตคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้ขายคือกระทรวงพาณิชย์บ่อยๆครั้ง ในการที่จะพัฒนาข้าวของเราเพื่อให้สู้กับเขาได้อยู่ตลอดเวลา

ผมต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ท่าน กิรติ รัชโน วั ฒ ที่นี้ และในฐานะกองเชียร์ไทยแลนด์ตลอดกาล ซึ่งเชียร์ทุกอย่างที่ประเทศไทยลงสนามแข่งขันไม่ว่าการกีฬาการค้าขาย การผลิต การส่งออก การประกวดดุริยางค์ ประกวดสลักหิมะ แข่งขันโอลิมปิกคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ผมเชียร์ทุกเรื่อง ใครได้แชมป์อะไรมาผมก็พลอยภูมิใจไปด้วย และในยุคก่อนๆก็เคยภูมิใจที่เราเป็น “แชมป์ส่งออกข้าว” ได้เป็นแชมป์โลกมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน

แต่เมื่อเชียร์ไปนานๆ ก็รู้สึกที่อดอยเหมือนกัน เพราะไม่ว่าเป็นแชมป์โลกก็ปีที่มีขมขานนาไทยส่วนใหญ่ก็ยังยากจนอยู่นั่นเอง

จนมาระยะหลังๆ ผมชักเริ่มเปลี่ยนใจ บอกกับตัวเองว่า หากเราจะต้องเสียแชมป์โลกส่งออกข้าวไปก็อย่าได้เสียใจเลย ขอเพียงให้ขานนาของเรามีรายได้ที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็แล้วกัน

เคยมีอยู่ยุคหนึ่งรัฐบาลไทยถึงกับแนะนำเกษตรกรให้ปลูกข้าวน้อยลง หันไปปลูกพืชผักหรือทำเกษตรอย่างอื่นที่มีราคาคือว่าขายทำเงินมากกว่าเพิ่มขึ้นเยอะๆเพื่อให้รายได้ดีขึ้น

แม้นโยบายเช่นนี้อาจทำให้เราส่งข้าวออกน้อยลงบ้าง และเสียแชมป์โลกส่งออกข้าวในที่สุด แต่หากทำให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น ผมก็ว่าเราควรยอมรับ เพราะข้อเท็จจริงพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า ในยุคที่เราเป็นแชมป์โลกนั้น ขานนามีแต่จนลงและพ่อค้ามีแต่รวยขึ้น

ในอดีตเราเคยมีนักมวยแชมป์โลกอยู่หลายคน แต่ลงท้ายต้องจบชีวิตอย่างยากจนชนิดแทบไม่มีเงินค่าทำศพ ผมก็เลยไม่อยากเห็นขานนาของเราเป็นเช่นนั้น

ไม่ต้องเป็นแชมป์โลกส่งออกข้าวก็ได้ครับ อยู่ที่ 2 ที่ 3 นี้แหละ แต่ขอให้ขานนาร่ำรวยขึ้น อย่าให้เหมือน “โผน กิ่งเพชร” หรือไอ้แสน “แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์” และอีกหลายแชมป์โลกบ้านเราที่จบชีวิตอย่างยากจนขั้นแค้นก็แล้วกันครับ.

“ชุม”